

Thuận An, ngày 30 tháng 3 năm 2017

Kính gửi: - **Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**
- **Quý Nhà đầu tư**

Trong thời gian qua, báo chí có đưa tin về việc khai thác tại mỏ đá Tân Đông Hiệp, Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương (1 trong 4 đơn vị khai thác tại mỏ) công bố một số thông tin về hoạt động khai thác mỏ cho Quý Sở và Nhà đầu tư như sau:

Cụm mỏ đá Tân Đông Hiệp được UBND tỉnh cấp giấy phép khai thác cho 4 công ty khai thác (Công ty CP Khoáng sản và Xây dựng Bình Dương, Công ty CP Xây dựng Bình Dương, Công ty CP Đầu tư Xây dựng 3-2, Công ty CP Trung Thành) với diện tích cấp phép 447.923,2m², độ sâu khai thác đến -120m, công suất khai thác: 3.945.510m³/năm và thời hạn đến hết năm 2017. Để được các cơ quan có thẩm quyền cấp phép các công ty đã hoàn thiện hồ sơ theo Luật khoáng sản, Luật môi trường và các quy định pháp lý có liên quan. Đây là mỏ được cấp phép khai thác xuống sâu (từ -100m xuống -120m) không mở rộng diện tích trên mặt và đảm bảo các yếu tố về an toàn theo quy phạm khai thác mỏ lộ thiên. Các công ty đã thực hiện các cam kết về môi trường, giám sát khoan nổ mìn và thực hiện khai thác theo thiết kế được phê duyệt. Các công ty đã đầu tư thiết bị tưới nước dập bụi, vệ sinh quốc lộ 1K đoạn đi qua mỏ, hoạt động khai thác theo công suất cho phép, điều tiết mật độ xe ra vào mỏ,... nhằm hạn chế tối đa ảnh hưởng hoạt động của mỏ đến đời sống cộng đồng. Trong năm 2016 và 2017 không có khiếu kiện của các hộ dân trong cụm mỏ. Hoạt động của mỏ được sự kiểm tra giám sát của các cơ quan chuyên môn và được đánh giá là không vi phạm các quy định.

Trong thời gian hoạt động mỏ đã cơ bản đảm bảo an ninh trật tự, tham gia đóng góp tích cực các chính sách xã hội, nỗ lực thực hiện việc khai thác gắn với bảo vệ môi trường để đảm bảo quyền lợi của người dân địa phương, cụ thể như: Ưu tiên sử dụng lao động địa phương, cấp nước sạch, kéo điện cho một số hộ dân có hoàn cảnh khó khăn, khám bệnh phát thuốc định kỳ, hỗ trợ hàng tháng cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động khai thác đá. Các doanh nghiệp đều thực hiện tốt các nghĩa vụ tài chính đối với nhà nước.

Trân trọng ./.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phan Tuấn Đạt